



กรมวิทยาศาสตร์บริการ



หัวข้อข่าว :

“วรวัจน์”หนุนผู้ประกอบการขอรับรองระบบงานห้องLAB หลังต่างชาติเชื่อมั่นกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทย์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศศักยภาพการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล หลังห้องแลปต่างชาติให้การยอมรับยื่นขอการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากไทย ตอกย้ำคุณภาพตรวจสอบที่เดียวยอมรับทั่วโลก เล็งหนุนผู้ประกอบการไทย พัฒนาห้องปฏิบัติการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าแข่งขันได้

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าในการผลักดันให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลกเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการต่างสนใจในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนที่กลไกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาบทบาทสำคัญ ในการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แสดงถึงสินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน ทำให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ให้การรับรองห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลพิสูจน์คุณภาพสินค้าจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองแล้วจะได้รับการยอมรับในลักษณะ “Tested once accepted everywhere” คือตรวจสอบที่เดียวยอมรับทั่วโลก ลดการตรวจสอบซ้ำ ช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการได้

นาย วรวัจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการมาแล้วประมาณ 100 ราย และล่าสุดในเดือนเมษายนนี้ได้มีการมอบใบรับรองฯ ให้แก่ห้องปฏิบัติการเพิ่ม 5 แห่ง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่หน่วยงานที่ได้รับการรับรองฯ เป็นหน่วยงานจากต่างประเทศ 2 หน่วยงาน ได้แก่ Doma Laboratory, Kitano Construction Corporation, Solomon Islands และ Food and Nutrition Research Institute, Proficiency Testing Laboratory, จากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งการที่ห้องปฏิบัติการทดสอบจากต่างประเทศ ได้รับการรับรองระบบงานฯ จากไทย นอกจากแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในระบบการรับรองห้องปฏิบัติการในระดับสากลแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศด้วย

“ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่มีห้องปฏิบัติการเป็นของตนเองเป็นจำนวนมาก จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีห้องปฏิบัติการ เข้ามายื่นขอการรับรองระบบงานฯ กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เนื่องจากการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เป็นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล ลดการตรวจสอบซ้ำ ช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าให้สามารถแข่งขันได้” นายวรวัจน์ กล่าว

ห้องแลปที่สนใจขอการรับรองฯ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ www.dss.go.th รวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อห้องแลปที่ได้รับการรับรองฯ แล้วได้จากเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นางสุตา นันทวิททยา รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0-2201-7027 โทรสาร 0-2201-7201

ผู้ส่งข่าว นางวลัยพร รมรินทร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ